

PHẦN

Một vài kết quả tốt về việc

DÙNG PHÂN HÓA HỌC TRONG TỈNH TRAVINH

Trong việc ruộng nương... phân là món tối cần để làm cho mùa màng được tốt đẹp.

đề thử (thứ phân phốt-phát gafa. Trên hai công đất ấy chúng tôi rải phân đồng nhau.

Đến chừng gặt thì số lúa trong mẫu ruộng thử như cũ 20 kilô phân phốt-phát Gafsa được trị hơn mẫu ruộng bên cạnh.

Muốn cho quý vị nông gia được trực tiếp hưởng ứng những kết quả tốt về cách dùng phân hóa học...

Nơi điền của ông Lê Công-Tỉnh ở làng Long-sơn, quận Cầu-ngân, chúng tôi có danh riêng hai công đất để thí-nghiệm thử phân phốt-phát bắc-kỳ.

Trên công đất thứ nhì, chúng tôi rải 25 kilô phốt-phát bắc-kỳ, tính ra 250 kilô trong một mẫu. Đến chừng gặt thì số lúa trên mẫu ruộng có phân được nhiều hơn một mẫu không phân là 760 kilô.

Nơi điền của ông Nguyễn-trung-Chánh ở làng Bình-phủ thuộc về quận Càng-long, chúng tôi cũng có danh riêng ra hai công đất

đề thử (thứ phân phốt-phát gafa. Trên hai công đất ấy chúng tôi rải phân đồng nhau.

Đến chừng gặt thì số lúa trong mẫu ruộng thử như cũ 20 kilô phân phốt-phát Gafsa được trị hơn mẫu ruộng bên cạnh.

Những con số ấy, nên đem hơn cho họ, 20 hơ lô mẫu ruộng của các bạn, sẽ thấy nó lớn lên là bao nhiêu? Và lại, các loại phân hóa-học như phân phốt-phát chẳng hạn, có ảnh hưởng rất nhiều cho những cây lúa của các bạn kể nữa.

Địch Pháp van của ông TRẦN BÌNH CỬ

TỈNH THUDAOMOT Cuộc số do hội

Ngân-sản nhà trường

lô-chức dưới quyền chủ-tọa danh dự của quan chánh-chủ tỉnh Thudaomot

Hội Ngân-sản Nha-Trường đượ phép của quan Tổng-đốc Namky mở một cuộc số để giúp đỡ tài chánh của hội.

Ban tổ-chức gồm có: ông Nguyễn Văn Tấn, ông Nguyễn Văn Tấn, ông Nguyễn Văn Tấn...

Giá mỗi số chỉ bán có \$20

NGHĨANG LỘ TRƯỜNG

1 kilô 1.000.000

10 kilô 100.000

20 kilô 50.000

50 kilô 20.000

100 kilô 10.000

1 kilô 1.000.000

Ngày số tại nhà việc Pôn-Curon

nhưng địa chỉ không đợi

Ter-Juliet 1939

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu hạn vốn 250.000 đồng bạc Sáng lập năm 1927

Hội quán: 117, Boulevard Charner Saigon R. G. Saigon n° 61

Dãy thép: CREDITANA-SAIGON

Dãy thép mới: SAIGON - 21.826

Công-ty nhận tiền TIẾT KIỆM của bà tách, tiền gửi sinh lời 3 ly rưỡi mỗi năm

Công-ty cho vay thế chấp về Quốc-trái Đàng-Pháp, về Quốc-trái Crédit National

Công-ty cũng nhận lãnh giữ cho hạn hàng và lãnh tiền lãi những về quốc-trái

Đã-hội có mua bán Pháp búp Tiết-kiệm tốt đẹp bằng tất cả các loại, để cho bà tách

(Vợ công chuyên khảm, xin hỏi thăm bản Hội)

Tên chỉ của bốn hội: LÂM VÀ VANG CHO XỨ SỞ MINH

- BÀN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỜ VÁN: Chánh hội trưởng: HUYNH ĐÌNH KIỆM. Phó hội trưởng: M. TRẦN-TRINH-TRẠCH. Hội viên: Dr BAILLE de LANGIBAUDIERE, M. Denis LE PHAT-AN, M. LIU-VAN-LANG, Dr NGUYỄN-VAN-THINH, Dr TRẦN-VĂN ĐON, Dr TRẦN-NHƯ-LÂN, M. TRINH-ĐÌNH-THẢO, NGUYỄN-THANH-ĐIEM.

PHARMACIE PRINCIPALE SOIRENE M. HEUMANN SAIGON TU-NAM 1865 SA GỒI SỬ SỰ THỦ THUỐC HIỆU NÀY

Quaker Oats advertisement with images of a man and a woman, and text describing the benefits of the product.

ASPIRINE USINES DU RHONE advertisement featuring a woman's face and text about pain relief.

GOUTTES POUR YEUX OPTYRE advertisement with an image of the eye medicine bottle and text describing its uses.

Dià BÉKA lài-từ Vọng có nhíp 16 advertisement with a large image of the product and text.

DOCTEUR + VÔ-DUY-THẠCH + 50, Boulevard Bonard - Saigon 50 advertisement with a cross symbol and text.

Bọc báo mà không đọc tờ « Nông-công Thương » là người chưa từng đọc báo

DOCTEUR TA-VAN-DU de la Faculté de médecine de Paris 276, Rue de Marina - CHOLON - TEL. 30.883

Thi sơ-học Pháp-Việt (Certificat d'Etudes Primaire F. I.) Trường Chấn - Thanh tại Saigon có 54 trò thi đầu chắc chắn

MANUFACTURE SAIGONNAISE DE CARREAUX A MOSAÏQUES Société d'Exploitation des Etablissements BROSSARD MOPIN

Pulmocid A 1550 Pulmocid B 2 00 Có bán tại các nhà thuốc Tây

Công-vân 101 nghị-định của quan Tổng-đốc Nam-thứ ngày 30 Nov. 1933

Table with 4 columns: Tên người (Name), Số học (Study No.), Số số đất (Land No.), Địa điểm (Location)

Bãi khẩn này chẳng đặng bán, hay là nhượng cho người ngoài quốc. Trong một thời kỳ là ba năm kể từ ngày ký tên...

Vi trí nghị quyn Tổng-đốc Na-c-ký ngày 9 Janvier 1939: Định cho những người (tên kể dưới đây, mà họ hàng và tên chủ vĩnh viễn) những số đất...

Table with 5 columns: Tên người (Name), Số đất (Land No.), Học số (Study No.), Địa điểm (Location), Làng (Village)

Ông Phan-vân-Thiết (tên) khếch một ngày nơi địa-chỉ trên đây.

ĐÔNG-PHÁP Nam-kỳ Thông-độc TỈNH SOCTRANG YẾT-THỊ Đôn-xh khân đái Nhà-nước

VIỆC TRANH CẢN VÀ KÈU NẠI Chiều tho thê-lộ điều 11 và 13 từ nghị-định ngày 18 Juin 1929...

Nhi-thiên-đương Thán hiệu Phát-lánh-huon Nhà thuốc Nhi-thiên-đương có chế một thứ thuốc gọi là Thán-hiệu Phát-lánh-huon...

Chợ ham thú-kiến Hàng bán thú-kiến và các vật liên quan

COLLYRE VERT du Docteur MOTAIS contre les conjonctivites et le Trachome

Muối biển Hàng bán muối biển tinh khiết

Phi-Hành Kiểm-Hiệp Dịch-giá SONGBINH HỒI THỨ TAM Đơn bán đái-tiêu, nước chống vớ trụy hoàn

trong nhà họ Châu di, sau khi đèn lửa tắt hết rồi, trong nhà họ Châu di đen như mực. Hồng-thường bước lên nhẩy xuống căn phòng của Mã-thị và Lý-thị...

Thái-giám ơi! ngài làm tôi rồi, tôi đây không phải tân-nhơn của ngài! Mã-thị kêu la inh ỏi mặc dầu, thái-giám và gia-nhơn không ai đáp lại một tiếng...

